



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**โลกเฝ้าจับตาค่าเงิน
โควิด 'ระบอบ' ใหม่**
ไทยไร้ป่วย-ตายเพิ่มอีก
ทั่วโลกจับตา "จีน" หลังเกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ของ "โควิด-19"
ที่ตลาดซินฟาดี้ เชื้อลามต่อเนื่อง ทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบิน สั่งปิด
โรงเรียน ขณะที่สหรัฐอเมริกาอ่วมและฟื้นเปิดเมือง ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

โลกเฝ้าจับตา ☆ ต่อจากหน้า 1
 ทีมผู้เชี่ยวชาญ สานทางกับการมีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 2.2 ล้านคน เม็กซิโก 3 รัฐทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูง เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แห่งอังกฤษสูญเสียประสาธการคมกลืน-การรับสเม็ทหายป่วยจากไวรัสระยะแล้ว ส่วนไทยไร้รายไ้ติดเชื้อโควิด-19 เตรียมทดลองฉีดวัคซีนถึงเข็ม 2 วันที่ 22 มิ.ย.
 อีกครั้งประเทศไทยไร้คนตาย ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในประเทศและจากนอกประเทศ โดยการติดเชื้อภายในประเทศวันระยะห่างมานานถึง 23 วันแล้ว

★ จีน-ทีวีปลดเชื้อแต่ละบาดใหม่
 นพ.ทริสติกกล่าวว่าสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ ประเทศนิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย นับเป็นครั้งแรกในรอบ 24 วันที่พบผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายเดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักร ทำให้นิวซีแลนด์ต้องเข้มงวดในการเดินทางผ่านชายแดน ขณะที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากตลาดค้าส่งผักผลไม้และเนื้อสัตว์จำนวน 106 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดซินฟาสี ด้านประเทศฟิลิปปินส์ขยายเวลาล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลาออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.

★ ไทยจากอีอีพีจะกลับอีก 2 พัน
 เมื่อถามต่อนักเรียนไทยในอีอีพีที่ติดเชื้อโควิดอยากกลับประเทศไทย นพ.ทริสติกกล่าวว่าเรื่องนี้นายกฯให้ความสำคัญว่าต้องช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้เต็มที่ ได้ให้ข้อมูลมาว่าตอนนี้คนไทยที่อีอีพี 4,197 คนจะกลับมา 2,087 คนเตรียมช่วยกลับทั้งหมด 4 กลุ่ม แต่ยังมีคนติดเชื่ออยู่ ตอนนี้ 88 คนขึ้นเครื่องบินไม่ได้ ต้องรักษาตัวอยู่ที่พัก มีการนำถุงยังชีพไปแจก เพื่อรอวันเวลากลับ ถ้ากลับมาได้น่าจะเป็นในสัปดาห์หน้า

★ อาเซียนจับมือรัสเซียสู้โควิด
 วันเดียวกันนายดอน ปรมดีรัฐมนตรี รว.ต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซียสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ โดยมีการออกถ้อยแถลงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ย้ำถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันควบคุมรับมือกับโรคระบาด ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัสเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

★ ติดเชื่อเป็นศูนย์กลาง 23 วัน
 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 มิ.ย. นพ.ทริสติก วิชาญ ไขอิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้งในประเทศและสถานที่กักกันของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 8,185 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยแล้ว 2,996 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 81 ราย เสียชีวิตยังอยู่ที่ 58 ราย ตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์กลางติดต่อกัน 23 วัน เป็นสถิติของไทยและสถิติที่ดีของโลกด้วย แต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าให้เป็น 28 วัน

★ กินอาหารปรุงสุกถ้าไม่มั่นใจร้าน
 เมื่อถามถึงกรณีการติดเชื้อในตลาดมาจากสาเหตุปลาแช่ลมอนติดเชื้อหรือไม่ เพราะบางคนบอกว่าโควิดจะแพร่กระจายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น หรือมีเชื่อบนเขียง นพ.ทริสติกปิดคำว่า เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว แต่องค์การอนามัยโลก ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน คำตอบในทางการแพทย์คือกลับไปกินร้อนช้อนกลางล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว ถ้าจะกินดิบต้องล้างทำความสะอาดให้ดีและถ้าไปกินที่ร้านค้าต้องมั่นใจว่าร้านค้ามีระบบดูแลความที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยวางหลักการไว้ ถ้าเชื่อมั่นในร้านค้าได้ แต่ถ้าไม่เชื่อมั่นก็ต้องปรุงสุก



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

★ ทดลองฉีดวัคซีนลิงเข็ม 2
 ด้านนายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไลผู้อำนวยการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มิ.ย. จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และแสดงผลการทดลองหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ในลิง ทั้งผลการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยด้านสุขภาพทั่วไป ความปลอดภัยต่อระบบสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ รวมทั้งการไม่แสดงอาการแพ้ต่อวัคซีน นอกจากนี้ จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ในลิงด้วย โดยจะใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์จึงจะรู้ผลการทดสอบ ถ้าได้ผลดีก็พร้อมผลิตวัคซีนเพื่อทดสอบในคนต่อไป

★ มจพ. ประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยแพทย์
 ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เผยว่า ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบความแม่นยำขั้นสูง มจพ. ได้ประดิษฐ์และคิดค้นหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล

เคมีคอล (จำกัด) และกลุ่มบริษัท โปลิโพร ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยวามินทราธิราช ร่วมทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ จนเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยวามินทราธิราช ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ต่อไป

★ คนไทยตกค้างกลับไม่ขาดสาย
 สำหรับคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศเพราะโควิด-19 และเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 17 มิ.ย. มาจากเนปาล 15 คน อินเดีย 15 คน นิวซีแลนด์ 180 คน และฟิลิปปินส์ 221 คน โดยที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ มีมาจำนวน 8 เที่ยวบิน เริ่มจากเวลา 12.29 น. มาจากเนปาล ตามด้วยคนไทยจากอินเดีย ช่วงกลางวันเป็นคนไทยจากนิวซีแลนด์ ขณะที่ทำอากาศยานดอนเมืองเวลา 22.40 น. สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD9288 นำกลุ่มคนไทยจากฟิลิปปินส์ กลับมาเป็นไฟลท์สุดท้าย

★ เชื้อตลาดปิ้งกิ้งลามต่อเนื่อง
 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 8.28 ล้านคน เสียชีวิตรวมมากกว่า 446,500 คน ขณะที่ประเทศจีน ถูกจับตามองจากประชาคมโลกอีกครั้งหลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่ตลาดค้าส่ง

จีนฟาสต์เฟดเฟิงไท่ ของกรุงปักกิ่ง ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 31 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ดังกล่าวขยับเป็น 137 คนแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน เปิดเผยด้วยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน ในมณฑลเหอเป่ย์ที่อยู่ติดกับกรุงปักกิ่ง และอีก 1 คน ที่มณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออก

★ สั่งยกเลิกเที่ยวบิน-ปิด ร.ร.
 ด้านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์โกลบอลไทม์สของรัฐบาลจีน รายงานด้วยว่า จากกรณีการระบาดครั้งใหม่ในรอบ 57 วันที่กรุงปักกิ่งนี้ ส่งผลให้ทางการออกคำสั่งยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกกรุงปักกิ่ง 2,550 เที่ยวบิน พร้อมระงับการเรียนการสอนทั้งหมดในกรุงปักกิ่ง โดยให้สอนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์แทน ซึ่งนายปาง ซิงโหว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจีนเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดในกรุงปักกิ่งยังคงดูคลุมเครือและเป็นเช่นนี้ไปอีกสักระยะ แต่ก่อนหน้านั้นเทศบาลจีนได้ออกคำสั่งคุมเข้มกับบริเวณประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลาดที่อยู่แคบๆ ในพื้นที่กักอาศัย ส่วนผู้ที่อยู่ในเขตอื่นๆมีคำสั่งห้ามเดินทางออกจากกรุงปักกิ่ง ส่วนผู้สื่อข่าวมีชีงังถูกขังในกรุงปักกิ่ง รายงานว่า จากการไปติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ คำตอบว่าชุดตรวจไม่เพียงพอต่อรองรับ 3 วัน

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

โลกเฝ้าจับตา ☆ ต่อจากหน้า ๘

★ ฟลอริดา-เท็กซัสติดเชื้อทำสถิติ
 ที่สหรัฐอเมริกา สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังคงน่าวิตกกังวลหลังรัฐบาลยังคงแสดงจุดยืนเปิดเศรษฐกิจ โดยยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มเป็น 2.2 ล้านคน เสียชีวิตรวม 1๑,๑๒2 คน ขณะที่สถาบันโรคติดต่อประจำมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เปิดเผยว่า ได้รับรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงทำสถิติใน ๑ รัฐ ได้แก่รัฐฟลอริดา 2,788 คน รัฐเท็กซัส 2,622 คน และรัฐอริโซนา 2,3๑2 คน ซึ่งการตอบตามนายรอน เดแซนติส ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา ได้รับคำตอบเพียงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเปิดเศรษฐกิจ และจะไม่สั่งปิดเมืองแน่นอน

★ บราซิลติดวันเดียวเกิน 3 หมื่น
 ที่บราซิล จุดศูนย์กลางการแพร่ระบาดอันดับ 2 ของโลกนั้น ยอดผู้ติดเชื้อได้ขยับเข้าใกล้ 1 ล้านคนไปทุกขณะ หลังยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น ๑28,834 คน ซึ่งเป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 34,918 คน เสียชีวิตรวมมากกว่า 45,4๐๐ คน ตามด้วยรัสเซีย จุดการระบาดอันดับ 3 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 558,3๐1 คน เสียชีวิตรวม 7,478 คน ขณะที่รัฐบาลรัสเซียเผยมาตรการใหม่ด้วยว่า ใครที่จะเข้าพบ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย จะต้องเดินผ่านอุโมงค์ฉีดสารฆ่าเชื้อ เช่นเดียวกับอินเดียที่ทำการแพร่ระบาดอันดับ 4 ของโลก มีรายงานผู้เสียชีวิตในวันเดียวมากกว่า 2,๐๐๐ คน ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตรวมทะลุ 11,9๐๐ คน ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 355,๐6๐ คน

★ ปธน.ฮอนดูรัสติดโควิด-19
 ส่วนที่ฮอนดูรัส ในภูมิภาคอเมริกากลาง นายฮวน ออร์ลันโด เซอร์นันเดซ ประธานาธิบดีฮอนดูรัส ได้ออกแถลงข่าวเปิดเผยว่า ตนเองกับภริยาและลูก 2 คน รวมทั้งทีมที่ปรึกษาส่วนตัว 2 คน ได้รับผลตรวจยืนยันว่าติดไวรัสโควิด-19 หลังไปเข้าพบแพทย์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากรู้สึกไม่สบายตัว แต่ขณะนี้รู้สึกแข็งแรงดี และจะทำงานต่อภายในบ้านพัก ส่วนตัวทั้งนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่ายอดผู้ติดเชื้อรวมในฮอนดูรัสอยู่ที่ 9,6๐๐ คน เสียชีวิต 38๐ คน และรัฐบาลได้มีคำสั่งยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมื่อสัปดาห์ก่อน

★ ฟิชาชายชาร์ลส์เผยเสียการรับรส
 ขณะที่สื่อท้องถิ่นอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงเปิดเผยกับทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่เข้าถวายการตรวจพระวรกายว่า แม้พระองค์ประชวรเบาบางด้วยไวรัสโควิด-19 ไปตั้งแต่เดือน มี.ค. แต่จนถึงทุกวันนี้หรือกว่า 3 เดือนผ่านไป ประสาทการดมกลิ่น และการรับรสชาติก็ยังไม่กลับมาเต็มที่ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าผู้ป่วยโควิด-19 บางรายจะมีอาการแรกเริ่มคือ สูญเสียการดมกลิ่นและการรับรส

★ WHO รับผลวิจัยเดกซามะทาโซน
 วันเดียวกัน นายเทดรอส อัดานอม เกเบร-เยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงว่า จะทำการปรับเนื้อหาผู้เฝ้าระวังแพทย์ทั่วโลก เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรับมือไวรัสโควิด-19 หลังเมื่อคืนวันที่ 16 มิ.ย. ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ระบุว่า จากการทดลองใช้ยา "เดกซามะทาโซน" ซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันสำหรับบรรเทาอาการแพ้หรือลดการอักเสบรุนแรงกับผู้ป่วยกว่า 2,๐๐๐ คน นั้น ผลปรากฏว่า ยาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใส่ท่อหายใจได้ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ทั้งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นบำบัดด้วยออกซิเจนได้ถึง 2๐ เปอร์เซ็นต์ และต่อมาระทรวงสาธารณสุขอังกฤษได้อนุมัติอย่างเป็นทางการให้ใช้ยาเดกซามะทาโซนกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการป่วยเข้าขั้นรุนแรง

★ โสเภณีกรีโกวยมาตรการรัฐ
 ส่วนที่กรีซ รัฐบาลได้เปิดเผยมาตรการป้องกันเชื้อสำหรับสถานบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมาย โดยระบุให้ลูกค้าเข้าใช้บริการได้คนละ ๑๕ นาที ทั้งลูกค้าและพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งการเปิดหน้าต่างของสถานบริการ รับเฉพาะบัตรเครดิต และต้องบันทึกรายชื่อและเบอร์ติดต่อของลูกค้า ส่งให้ทางการทุกๆ 4 สัปดาห์ เพื่อตามรอยหากเกิดการแพร่ระบาด ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มโสเภณีในย่านสถานบริการกรุงเอเธนส์ต่างวิตกกังวลต่อมาตรการใหม่นี้ก็กล่าวลูกค้าจะหายหมดเพราะเป็นที่เข้าใจกันดีว่าการบริการทางเพศไม่ครบที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้กรีซมีผู้ติดเชื้อรวม 3,148 คน เสียชีวิต 185 คน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

นายกฯปลุกคนไทยร่วมใจ สร้างชาติกำหนดอนาคต

ไม่พบ‘ป่วย’
ติดโควิด-19
วันที่23แล้ว

“บิ๊กตู่” ออกแถลง
การณ์ผ่าน ททท. ขอขอบคุณ
ทุกคนร่วมแก้‘โควิด-19’
ประกาศ ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ปลุกคนไทย □ ต่อจากหน้า 1

ปรับเปลี่ยนการทำงานรัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาภาคส่วนแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์วางอนาคตประเทศ ปลุกภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” ด้าน “อนุทิน” ดีเดย์ ชง สบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียว “ทราเวลบันเบิล” 28 มิ.ย. ชี้เป็นลักษณะเอ็มโอยู เปิดช่อง “นักธุรกิจ-คนมีใบอนุญาตทำงาน” เข้าไทยไม่ถึงขั้นเปิดเที่ยว 100% คลังถก แบงก์กรุงไทย-ททท. เปิดเว็บไซต์กระตุ้นท่องเที่ยว 1 ก.ค. ให้สิทธิพักโรงแรมรวม 5 ล้านคืน “เทวัญ” เผย เสนอลดค่าไฟวัด 50% ยาว 3 เดือน หลังทั่วโลกติดหนี้ค่าไฟร่วม 50 ล้านฝั่ “จรินทร์” จับมือผู้ผลิต จำหน่าย ชุดนร.-ตำราเรียน 1,805 รายการ ลดกระหน่ำถึง 80% ยาว 1 เดือน คาดช่วยลดภาระผู้ประกอบการได้ทันด้าน ขณะที่ สบค. ส่งสัญญาณดีไม่พบการติดเชื้อ “โควิด” รายใหม่ต่อเนื่องวันที่ 23 ติดต่อกัน

○ ไทยไร้ติดเชื้อรายใหม่

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า ประเทศไทยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย ทั้งการติดเชื้อในประเทศ และกรณีของผู้ที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันของรัฐทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,135 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จึงยังมีผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วยังมี 2,996 ราย และมีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 81 ราย

○ เป็นศูนย์ต่อเนื่อง 23 วัน

สำหรับสถิติตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย

ขณะนี้ต่อเนื่อง 23 วันแล้วแต่ถ้าจะให้ดี ต้องให้ต่อเนื่อง 28 วันเพราะบางประเทศที่มีการพบศูนย์รายระยะหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายก็กลับพบว่ามีติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาทิ ประเทศจีน ดังนั้นเราจึงขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสถานะตัวเลขจำนวนผู้ป่วยที่เป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เป็นสถิติที่งดงามของประเทศไทยและของทั้งโลก

○ ทั่วโลกป่วย 8.2 ล้านคน

สถานการณ์ทั่วโลก พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสม รวม 8,257,885 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ 144,206 ราย ผู้มีอาการหนัก 54,594 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 445,986 ราย โดยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันเดียว 6,901 ราย โดยสหรัฐมีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 2,208,400 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่ 25,450 ราย ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศนั้น ประเทศนิวซีแลนด์พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 24 วัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพิ่งประกาศเป็นประเทศปลอดจากไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 1,506 ราย เสียชีวิต 22 รายนิวซีแลนด์จึงเพิ่มข้อจำกัดทางชายแดนมากขึ้น

○ หวังชำระยืมเงินมีป่วยอีก

ที่ประเทศจีน มีติดเชื้อจากตลาดในกรุงปักกิ่ง ยอดรวมภายใน 1 สัปดาห์มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 106 ราย เชื่อมโยงกับตลาดจีนฟาคีคอนนี้ ห้ามไม่ให้แท็กซี่ให้บริการเรียกรถในกรุงผู้โดยสารออกไปนอกเมืองเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังเมืองอื่น ขณะที่ฟิลิปปินส์ขยายเวลาล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลาออกไปถึงวันที่ 30

มิ.ย.นี้ ขณะที่ในไทยโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กสามารถเปิดได้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์แนวใหม่ อาทิ มีลากันระหว่างเด็ก ที่นอน โต๊ะเรียนห่างกันมีฉากกั้นและใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยไว้ การสอนให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพส่วนตัว ก็จะทำให้พวกเขาเข้าสู่สภาพที่ดีเราก็คงปลอดภัย ผู้ปกครองก็จะได้สบายใจ มีการรับประทานอาหารแบ่งรอนเวลาเหลื่อมกันครั้งละ 45 นาที

○ เร่งช่วยไทยในอียิปต์

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนักเรียนไทยในอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ออกกลับประเทศไทย นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เรื่องนี้ นายฯ ให้ความสำคัญว่า ต้องช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้ให้ได้เต็มที่ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้จำนวนคนไทยที่อียิปต์ 4,137 คน แจกจะกลับมา 2,087 คน เตรียมช่วยกลับทั้งหมด 4 กลุ่มแต่ยังมีคนติดเชื้ออยู่ 38 คน ขึ้นเครื่องบินมาได้จึงต้องรักษาตัวอยู่ที่พัก มีบ้างยังชีพไปแจก เพื่อที่จะรอวันเวลากลับถ้ากลับมาได้น่าจะเป็นในสัปดาห์หน้า

○ พัฒนาแอป “ไทยชนะ”

ขณะที่กรณีประชาชนไม่มั่นใจในการที่ให้จุดเช็คอินหรือโทรฯในการเข้าร้านค้าต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ในทางอื่นหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยืนยันว่าหากไอซ์แอปพลิเคชันไทยชนะมีความปลอดภัยแน่นอน เนื่องจากมีคณะกรรมการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดูแลอยู่เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่การให้จุดเช็คอินหรือโทรฯลงสมุด เจ้าของร้านไม่มีคนมาดูแล หากมีคนถ่ายภาพเอาข้อมูลมาลงทะเบียนไป อาจจะทำให้ไม่มีความปลอดภัยร้านต้องมีวิธี

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ดูแลด้วย และต่อไปกระทรวงคือเอส ต้องเข้ามาดูระบบและรายละเอียดรอบคอบส่วนนี้ให้ด้วย และขณะนี้แอฟไทยขณะกำลังพัฒนาให้ระบบ เช็กอิน-เช็กเอาต์เป็นกลุ่มได้หรืออาจจะมีเปิดจองตั๋วเข้าสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสัตว์ ขึ้นรถทัวร์ ทั้งนี้หลายคนบอกว่าอยากให้พัฒนาขึ้นเป็นโลโก้ คือไปคิวอาร์โค้ดไทยชนะ จะเป็นโลโก้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางหรือไม่คิดโควิด-19

○ **“บิกตู” แอลงการณืทรท.**
ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในเวลา 18.00 น. วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม จะออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดยขอให้ทุกคนรပ်ฟังในช่วงเย็นทั้งนี้ปกคตินายกฯอยากสื่อสารกับประชาชนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เข้าใจว่านายกฯ และรัฐบาลทำอะไรอยู่ในหลาย ๆ เรื่องรวมถึงเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ว่า เมื่อได้แก้ปัญหาแล้ว จะมีแผนงานอะไรในการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือ

○ **ถกหาก.ม.แทนพ.ร.ก.**
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษารองรับเพื่อรองรับกรณีหากมียกเลิกประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้ว อาจจะใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแทนฯ ต้องไปประเมินกันเพราะได้แนะนำไปหลายแนวทาง โดยต้องไปพูดคุยกับฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ที่ผ่านมามีฝ่ายสาธารณสุขที่ปรารถเรื่อง

ความยุ่งยากหลายอย่างหากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และได้ยกตัวอย่างกรณีแรง ๆ หลายกรณี ส่วนคนบอกว่าไม่ทราบเพราะไม่เคยเจอจึงแนะนำให้ลองไปคิดเองว่า กระทรวงสาธารณสุขสามารถมีความพร้อมขนาดไหนในการเผชิญปัญหา สมมุติว่าหากให้เครื่องบินและนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไม่ว่าจะการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด (ทราเวลบับเบิล) หรือจะเป็นคนไทยที่ติดตามหากเราเกิดความสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ คำถามคือ 1.อำนาจที่จะสั่งให้เข้าสู่สถานกักตัวของรัฐนั้นมีหรือไม่ 2.ให้ไปกักตัวที่ไหน 3.ใครเป็นคนสั่งและเรื่องที่สำคัญคือ 4.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ตรงนี้ก็คืองหากำคอบ หากแก้ปัญหาได้ก็วางใจไว้แต่หากยังติดปัญหาอยู่ที่คิดกันอีกครั้ง

○ **หวังพ.ร.บ.โรคติดต่อคุม**
เมื่อถามว่ามีกฎหมายฉบับใดที่จะใช้รองรับหากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายวิษณุ กล่าวว่า ตอนนี้มีเพียง พ.ร.บ.โรคติดต่อ เท่านั้น ซึ่งมีอำนาจน้อย เพราะเป็นกฎหมายที่ถูกออกแบบมารับมือกับการระบาดแบบทั่วไป ไม่ใช่สำหรับการระบาดใหญ่ แต่สามารถใช้ได้ทุกวันนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงแล้วแต่เป็นเรื่องที่เราเกรงหรือกลัวเรื่องในอนาคตเท่านั้น ทั้งนี้ได้พูดย้ำแล้วว่าที่กล่าวกันคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้อำนาจออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งประกาศนั้นทำให้เกิดอำนาจตามมาตรา ๑ ที่สามารถออกข้อกำหนดได้ ๖ เรื่อง ซึ่งถ้าเราไม่มี ๖ เรื่องนี้ ข้อกำหนดนั้นก็จะมีไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่จะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้เกิดเหตุ ๒ ประการ คือ 1.ส่วนที่บังคับใช้กระทบกับ

ประชาชน คือมาตรา ๑ และ ๒ ส่วนที่บังคับใช้แล้วไม่กระทบกับประชาชน คือ มาตรา ๗ ที่ให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หากเราสามารถทำงานแบบบูรณาการนำตำรวจ ทหาร พลเรือน และอสม.มาร่วมทำงานด้วย คนเหล่านั้นทำงานด้วยความเชื่อมั่นไม่เกรงกลัวอะไร ผมง. สามารถออกคำสั่งโดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าเมื่อสั่งไปแล้วจะมีคนไปร้องศาลปกครองจนต้องหยุดคำสั่งไป หากเป็นอย่างนี้ก็จะเดินหน้าใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อได้

○ **ท้องเที่ยวยังไว้บทรสุป**
พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 กล่าวว่าวันนี้ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดเล็ก ได้หารือเรื่องการท่องเที่ยวแบบทราเวลบับเบิล แต่จะยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะจะต้องหารือในรายละเอียดอีกหลายด้าน มีอีกหลายส่วนที่จะต้องนำรายละเอียดมาร่วมหารือกันอีกหลายครั้งดังนั้นจะยังไม่มีการสรุปหรือกรอบที่ชัดเจนในช่วงอาทิตย์นี้หรือเร็ว ๆ นี้ เพราะยังมีความกังวลว่าหากเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอาจเกิดความเสถียรนำเชื้อโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีก ดังนั้นนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือกันอย่างรอบคอบ

□ **อ่านต่อหน้า 12**

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ปลูกคนไทย □ ต่อจากหน้า ๒

○ ขงทราเวลบับเบิล2.0 ม.ย.

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สาธารณสุข กล่าวภายหลังเปิดประชุมมอบนโยบายการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ว่า การจับคู่ประเทศ (ทราเวลบับเบิล) ขณะนี้มอบกรมควบคุมโรคและนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงฯ ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งต้องจัดคิวพบเอกอัครราชทูตหลายประเทศที่ประสานเข้ามา มีหลายประเทศร่างกรอบการควบคุมป้องกันโรค และการคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศ ไทยรวมถึงการคัดกรองเข้าประเทศของเขา จึงต้องมาดูว่าสอดคล้องกับมาตรการในประเทศไทยหรือไม่เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องจะหารือและเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ สบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 28 มิ.ย.

○ ลักษณะทำ “เอ็มโอยู”

“คงเป็นลักษณะทำเอ็มโอยู หากประเทศที่จับคู่แล้วเกิดการระบาดขึ้นมาอีก และควบคุมไม่ได้ ก็สามารถยกเลิกได้ ทุกอย่างจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นไป ไม่อยากให้กังวลเราต้องกล้าที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ ให้มีเส้นทางไปมาหาสู่ ประกอบธุรกิจกันอาจจะเริ่มจากผู้ประกอบการธุรกิจ บรรดาครู คนทำงานที่มีใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น อาจจะยังไม่ถึงขั้นนักท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าต่อไปเปิดประเทศตอนนี้ ทั้งเราและเขายังคงไม่มีใครจะมาท่องเที่ยวแล้วมันใจว่าถ้าเราเปิดประเทศไทยจะเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ” นายอนุทิน กล่าว

○ จ่อเปิดเว็บกระตุ้นเที่ยว

นายสุรธรรม แสงสินทิพย์ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สักพักหนึ่งคลังจะหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสรุปการทำเว็บไซต์ที่ขึ้นโครงการเที่ยวปันสุขคาดเปิดตัวเว็บไซต์ได้วันที่ 1 ก.ค. โดยเว็บไซต์จะออกแบบให้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ป้องกันการรั่วไหลและทำให้เกิดการท่องเที่ยวจริง ๆ และระบบนี้จะเปิดให้คนลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน สำหรับเว็บไซต์จะเปิดให้จองในโครงการเราไปเที่ยวกันให้สิทธิ์ 1 คนต่อการกักกันได้ 5 คน โดยไม่จำกัดราคาห้องพัก รัฐบาลจะช่วยเหลือ 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน ประชาชนที่สนใจจะต้องเข้ามาดูรายชื่อโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการ และจองตรงกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงต้องจ่ายคืนให้กับโรงแรมที่พักทั้งหมด 60% เพื่อให้โรงแรมมีเงินไปหมุนเวียน หลังจบบริจาคแล้วต้องมาลงทะเบียนยืนยันในระบบของเว็บไซต์

อีกครั้งว่าจะไปท่องเที่ยวแน่ และระบบจะโอนเงิน 40% ค่าที่พักกับโรงแรม พร้อมกับโอนเงิน 600 บาทต่อคืนให้กับผู้ไปเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันไปตุง ในวันที่ผู้จองเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พักวันแรกโดยเงินจะจ่ายทุกวัน วันละ 600 บาท แต่ต้องใช้ให้หมดภายในวันที่เช็คอินก่อนเวลาเที่ยงคืน

○ ให้สิทธิโรงแรม 5 ล้านต่อคืน

สิทธิจองเที่ยว 1 คน ต่อ 5 คืนสามารถกระจายใช้ได้ เช่น ไปพักหัวหิน 2 คืน ไปพักเชียงใหม่ 3 คืน ขอให้ดูอยู่ในระยะเวลาของโครงการ คือ เดือน ก.ค.-ต.ค. (4 เดือน) เท่านั้น และโครงการมีการจำกัดสิทธิ์ 5 ล้านต่อคืน ส่วนวงเงิน 600 บาทต่อคืนที่รัฐบาลจ่ายให้กับผู้ไปเที่ยว ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถใช้ได้ 1. ร้านอาหารในโรงแรมที่พัก 2. ร้านอาหารนอกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ และ 3. การแสดงที่ต้องซื้อบัตรเข้าชมโดยหลักการให้ผู้ท่องเที่ยวจะต้องร่วมจ่ายกับรัฐบาล คือ รัฐบาลจ่ายให้ 40% เช่น ค่าอาหารในโรงแรม 1,000 บาท ระบบจะคิดเงิน 600 บาท ส่วนอีก 400 บาทจะตัดจกวงเงินที่ได้ 600 บาทเองอัตโนมัติ นอกจากนี้ เร็วเข้าชดเชยใช้ในโครงการเที่ยวปันสุขให้ผู้จองสิทธิในโครงการเราไปเที่ยวกันสามารถจองตั๋วเครื่องบินที่เป็นลักษณะการร่วมจ่าย ซึ่งกำหนดสิทธิแค่ 2 ล้านสิทธิเท่านั้น โดยรัฐบาลจะจ่ายให้ 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และได้สิทธิคนเดียวครั้งเดียว โดยตอนนี้กำลังหารือกับสายการบินว่าจะจ่ายเงินในลักษณะของโรงแรมได้หรือไม่คือให้ประชาชนจ่าย 60% ของราคาตั๋ว ส่วน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท รัฐบาลจะโอนตรงให้กับสายการบินหรือประชาชนรับผิดชอบจ่ายทั้งหมด 100% ก่อนและรัฐบาลจะจ่ายส่วนลดคืนให้ประชาชนโดยตรง

○ จ่ายประบาง 6.7 ล้านคน

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดพม. ในฐานะโฆษกพม.แถลงข่าวการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกลุ่มประบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประบางซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือ 6,781,881 ราย 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และ 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,380,529 ราย ทั้ง 3 กลุ่มต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอื่นใดมา ก่อน

○ ใช้เงินกว่า 2 หมื่นล้าน

ส่วนการจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมาย หากเริ่มจ่ายได้ทันในเดือน มิ.ย. จะจ่าย 2 รอบ รวมทั้งหมด 3,000 บาทต่อราย โดยจ่ายเงินรอบแรกเดือนมิ.ย. 2,000 บาท (ของเดือน พ.ค. และมิ.ย.) และจ่ายรอบที่สองในเดือน ก.ค. 1,000 บาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,345,643,000 บาท กลุ่มเป้าหมายจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนปกติของการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ การจ่ายเงินแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม และ 2. กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

○ เห็นชอบเยียวยาพระ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบของโควิด-19 ว่า ที่ประชุมครม. วันที่ 16 มิ.ย. รมต.ว่าการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ และสามเณรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น มีมาตรการเยียวยาให้ปัจจัย 60 บาทต่อรูป ทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือน แต่ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการสภาพัฒนาการและยังต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอีกหลายชุดอย่างที่เป็นข่าว ส่วนเรื่องช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องค่าไฟฟ้า ให้รับทางวัด คนได้รับรายงานจากทางกาไฟฟ้า ทั้งภูมิภาคและนครหลวง มีวัดจำนวนมากคิดไฟฟ้าอยู่เท่าที่ได้รับรายงาน ประมาณ 40-50 ล้านบาททั่วประเทศ ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนเรื่องค่าไฟยังไม่ได้รับการรายงาน เรากำลังพิจารณาในส่วนนี้ด้วยจากเดิมที่มีลดให้ 3% ก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอให้ลดค่าไฟ 50% เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะรับไปพิจารณาไปพูดคุยกับการไฟฟ้าฝ่ายนครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงต้องไปคุยกับในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการไฟฟ้าและการประปา ไม่ได้ติดหนักัดไฟ เพราะถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ประชาชนเข้าถึงไปทำบุญและวัดก็ยังคงเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายถุงยังชีพ ทำโรทานช่วยเหลือประชาชน ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเหลือวัด นอกจากนี้ยังพบว่าในส่วนของผู้รับบริจาค ค่าไฟฟ้าของวัดนั้นไม่มีการบริจาคเลย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

○ วันละ 80 บาทไม่เพียงพอ

ที่รัฐสภา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือกับตัวแทนคณะกรรมการการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณาเพิ่มเงินค่าเยียวยาให้แก่พระสงฆ์ โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า รัฐบาลระบุว่าจะช่วยจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 80 บาทต่อวัน คิดว่าไม่เพียงพอจึงขอให้พิจารณาเพิ่มเป็นรูปละ 150 ต่อวัน หรือเดือนละ 4,000 บาทต่อพระสงฆ์ 1 รูป เพราะมองว่าเงินดังกล่าวไม่ได้สูงเกินไปเนื่องจากในขณะนี้มีพระสงฆ์ลงทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประมาณ 170,000 รูปเท่านั้น โดยขอให้ กมธ. ช่วยไปหรือเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้พระสงฆ์สามารถดำรงชีพและดำเนินการเผยแผ่ศาสนาต่อไปได้

○ ชุดนร.ลดสูงสุด80%

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ลอด 5 เบิกทูสลุค บุกทุกโรงเรียน ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ผลิตและจำหน่ายชุดนักเรียนและเครื่องเขียน ตราศึกษาภัณฑ์, น้อมจิตต์, สมอ, สมใจนิก, บายา, นันยาง, แพน/ทีเอส จูเนียร์และห้างค้าปลีก เป็นต้น ในการนำชุดนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมปลายตำราและอุปกรณ์การเรียน 1,605 รายการ ลดราคาสูงสุดถึง 80% เป็นเวลา 1 เดือน จนถึง 15 ก.ค. คาดว่าจะช่วยนักเรียนไม่ต่ำกว่า 10.7 ล้านคนทั่วประเทศสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกและช่วยประหยัดค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองกว่า 1,000 ล้านบาท

○ ตำราเรียนเข้าร่วมด้วย

สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการลดราคา ลอดที่ 5 มีทั้งหมด 6 กลุ่มสินค้า 1,605 รายการ ประกอบด้วย 1.ชุดนักเรียน มีสินค้าเข้าร่วม 888 รายการ ลดสูงสุด 66% มีทั้งเสื้ออนุบาล ประถม มัธยม กางเกงอนุบาล กระโปรงนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดกาชาด ผ้าพันคอ-เครื่องหมายลูกเสือ ชุดกาชาด เนตรนารี 2.รองเท้า ถุงเท้ามีสินค้าเข้าร่วม 79 รายการ ลดสูงสุด 80% 3.กระเป๋านักเรียนมีสินค้าเข้าร่วม 59 รายการ ลดสูงสุด 50% 4.ตำราเรียน-หนังสือมีสินค้าเข้าร่วม 397 รายการ ลดสูงสุด 70% ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนอนุบาล ประถม มัธยม นิทานไทยพื้นฐานการอ่านภาษาไทย หนังสืออ่านนอกเวลา นวนิยายสำหรับ

เด็ก, 5. เครื่องเขียนมีสินค้าเข้าร่วม 180 รายการ ลดสูงสุด 50% และ 6.สื่อการเรียน-การสอน มีสินค้าเข้าร่วม 27 รายการ ลดสูงสุด 70% ประกอบด้วย ไม่พลง กระบี่กระบอง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับพัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดเกมการศึกษา ชุดตัวต่อเสริมทักษะ เป็นต้น

○ รร.สังกัดกทม.พร้อมเปิด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมพร้อมเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 437 แห่ง พร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. ระหว่างนี้ได้กำชับโรงเรียนต่างๆ ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน รวมทั้งใช้นวัตกรรมสำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน อาทิ ลากกันระหว่างโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร นอกจากนี้ได้กำชับให้โรงเรียนเตรียมจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน รวมทั้งกำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนดเช่น “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกการเข้า-ออก ของแต่ละบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่ อีกทั้งให้จัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสม ตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา กทม. ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่องทาง หรือ 4 ON ได้แก่ Online, On air, On hand และ On site ตามความเหมาะสมของนักเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้อันหลายโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา อาทิ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เป็นต้น

○ เลี่ยงอาหารลิงลพบุรี

ที่ ศาลเจ้าพ่อพระกาฬและพระปรารักษ์สามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี บิณฑ์ และ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ คาราบาวเผด็จศึก พร้อมอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครึ่งพิเศษ เพื่อให้ลิงศาลพระกาฬและพระปรารักษ์สามยอด ได้กินอาหารอย่างเต็มอิ่ม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด มีชายผดุงศักดิ์ ชาญประชาสวัสดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี และ พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสิทธิ์ รอง ผวก.จ.ภ.ลพบุรีร่วมพิธี นอกจากนี้ นายอศิวิน ทองประเสริฐ ประธานบริษัท จี-เอิร์นจำกัด และ นายทนายของ นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ หรือ “หมอเทวดา” หนึ่งในปูชนียบุคคลผู้สละเวลาคิดค้นและพัฒนายาสมุนไพรรักษาผู้ป่วยมะเร็งในลิงหุ่ยและโกลีเลี้ยงยังได้มอบเทวรูปพระนารายณ์หินทรายโบราณ ที่คาดว่า เป็นเทวรูปเก่าแก่โบราณแท้ ประเมินมูลค่าไม่ใ้ ให้แก่ นายผดุงศักดิ์ รองผวจ.ลพบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับทางศาลพระกาฬ ประดิษฐานไว้ที่ประชาชนได้สักการบูชาต่อไป

○ มั่นใจไทยชนะ“โควิด”

ต่อมาเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ใจความสรุปว่า วันนี้เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ หลังจากที่วิกฤติโควิดได้สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลไปทั่วโลก แม้จะยังประกาศชัยชนะที่เราเมื่อโควิดได้ไม่เต็มที่นัก แต่อย่างน้อยเรารู้ว่า การระบอบของโควิดลดลงไปอยู่ในระดับที่เราสามารถควบคุมได้ และได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโควิดได้ดีที่สุดในโลก วิกฤติครั้งนี้ทำให้ตระหนักชัดว่า ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งอยู่ 2 เรื่อง ซึ่งมันเกี่ยวกับ “ความเป็นไทย” คือ 1.ได้เห็นความพร้อมใจกันของคนไทย เรื่องที่ 2 คือ ประเทศของเรามีคนเก่งที่มีความสามารถอยู่เยอะมาก

○ ทุกภาคส่วนช่วยประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ทุกคนพูดกันว่า หลังวิกฤติโควิดโลกของเราจะเปลี่ยนไป จะต้องใช้ชีวิตกันในรูปแบบใหม่แบบที่เรียกว่า นิวอร์มัล วันนี้จึงขอประกาศให้ทุกคนทราบว่า เมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่ จากนั้นเป็นต้นไปการทำงานของรัฐบาลจะต้องนิวอร์มัล โดยผืนทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย ต่อไปนี้รัฐบาลจะต้องทำงาน โดยดึงทุกภาคส่วน และทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้นช่วงสัปดาห์ข้างหน้า จะขอให้แต่ละภาคส่วนเตรียมการเข้ามาเสนอวิสัยทัศน์และความคิด ในการเปลี่ยนโฉมและขับเคลื่อนภาคส่วนของท่านไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งการประเมินผลงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบทบาทในการประเมินผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้ผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลได้รับทราบโดยตรงได้ด้วย จากนั้นคือการทำงานเชิงรุก เราต้องทำงานให้บูรณาการมากขึ้น

○ การกักรวมไทยสร้างชาติ

“เราต้องหยุดเสียเวลาไปกับการคุยเรื่องไม่สร้างสรรค์ เราต้องหยุด ไม่ปล่อยให้กรมการเมืองที่ไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริง มาฉ้อโกงการก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศโดยไม่มีจำเป็น เพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ได้ตัดสินใจร่วมกันวันนี้ว่าเราจะเดินหน้าภารกิจที่สำคัญนี้ไปด้วยกัน นั่นคือการกักรวมไทยสร้างชาติ โดยคนไทยทุกคน เราต้องเริ่มวางรากฐานสำหรับความรุ่งเรืองของงานที่ยั่งยืนของประเทศ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน” นายกฯ กล่าว.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ภารกิจ 'รวมไทยสร้างชาติ'
'บิ๊กตู่' ปลุกคนไทย
สู้โควิด - เปลี่ยนใช้ชีวิตใหม่
ยังไม่ประกาศชะงักแต่คุมได้
รบ.เตรียมปรับการทำงาน
พร้อมรับฟังเสียงประชาชน
วอนทุกภาคส่วนอย่าการ์ดตก

สพค.แถลงไทยไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ 23 วัน ไม่พบระบาด
ในสถานที่กักตัวของรัฐ ซึ่งเป็นสถิติที่ดีของไทย-ของโลก ลุ้น
ให้ครบ 28 วัน ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

เข้าระยะปลอดภัย เล็งพัฒนาแอป “ไทยชนะ” เป็นโลกการ์ตูนตีความปลอดภัยโควิดของร้านค้า “วิญญู” โยน เลขฯฯสมช.นำทีม สธ.-ฝ่ายปกครอง เคาะเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ เน้นย้ำมั่นใจ กม.โรคติดต่อเอาอยู่ทุกเรื่อง ก็เลิกได้ ส่วนจับคู่ประเทศท่องเที่ยวเน้นเข้มงวดมาตรการ สธ.แต่ไร้ข้อสรุป ต้องคุยอีกยาว ขณะที่ “อนุทิน” เดินหน้าเสนอ สบค.พิจารณา 26 มิ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวผู้เชี่ยวชาญ แรงงานมีใบอนุญาตก่อน วอนประช.ปรับตัวใช้ชีวิตวิถีใหม่ อย่าให้ไข้แตก

ไม่ติดเชื้อใหม่ในปท.23วันแล้ว
โดยระบุว่า วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้งในประเทศและสถานที่กักกันของรัฐ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,135 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยแล้ว 2,996 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 81 ราย เสียชีวิตยังอยู่ที่ 58 ราย โดยตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์ติดต่อกัน 23 วัน ซึ่งเป็นสถิติของไทยและสถิติที่ดีของโลกด้วย แต่ถ้าจะให้ดีอยากให้เป็น 28 วัน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มีผู้ติดเชื้อ 8,257,885 ราย เสียชีวิต 445,986 ราย ที่น่าสนใจคือ นิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 24 วัน พบผู้ติดเชื้อ โดยทั้ง 2 รายเดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักร ทำให้ นิวซีแลนด์ต้องเข้มงวดการเดินทางผ่านชายแดน ขณะที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ 106 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดซินฟาสี ทำให้เทศบาลนครปักกิ่งสั่งห้ามบริการรถแท็กซี่ บริการเรียกรถ หรือไปรถโดยสารขับออกจากเมืองตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษรุนแรง สำหรับคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศและเดินทางถึงประเทศไทยวันนี้ประกอบด้วย नेपाल 15 คน อินเดีย 15 คน นิวซีแลนด์ 180 คน และฟิลิปปินส์ 221 คน

วอนยึดหลักกินร้อนช้อนตัวเอง
ถามถึงกรณีติดเชื้อในตลาดมาจาก

สาเหตุปลาแช่หมอนหรือไม่ โยมก สบค.กล่าวว่า สิ่งที่เรารายงานไปเป็นรายงานข่าวที่เกิดขึ้นตามสำนักข่าวสากล แต่องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน คำตอบทางการแพทย์คือ กลับไปที่กินร้อน ช้อนกลางล้างมือทำความสะอาดพื้นผิว ถ้าจะกินดิบต้องล้างทำความสะอาดให้ดี และถ้าไปกินที่ร้านค้าต้องมั่นใจว่า ร้านค้ามีระบบดูแลตามที่กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยวางหลักการไว้ ถ้าเชื่อมั่นในร้านค้าได้ แต่ถ้าไม่เชื่อมั่นก็ต้องปรุงสุก

ย้ำดูแล8คนไทยป่วยในอียิปต์
ผู้สื่อข่าวถามถึงนักเรียนไทยในอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด-19 อัยกกลับประเทศไทย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า นายกฯให้ความสำคัญเรื่องนี้ พร้อมกำกับให้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้ได้เต็มที่ ขณะนี้คนไทยที่อียิปต์ 4,137 คน แจกจะกลับมา 2,087 คน เตรียมช่วยกลับทั้งหมด 4 กลุ่ม แต่ยังมีคนติดเชื้ออยู่ 38 คน ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ จึงต้องรักษาตัวอยู่ที่พักทางสถานทูตไทยนำถุงยังชีพไปแจก รอวันเวลากลับ น่าจะเป็นสัปดาห์หน้า

ลงทะเบียน‘ไทยชนะ’ปลอดภัย
นพ.ทวีศิลป์ชี้แจงกรณีประชาชนไม่มั่นใจที่ให้จดชื่อเบอร์โทรลงทะเบียนเข้าร้านค้าจะถูกนำไปใช้ในทางอื่นหรือไม่ โดยยืนยันว่า หากใช้แอปพลิเคชันไทยชนะปลอดภัยแน่นอน เนื่องจากมีคณะกรรมการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูแลอยู่ ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่การให้จดข้อมูลเบอร์โทรลงสมุดเข้าของร้านไม่มีคนมาดูแล หากมีคนถ่ายภาพเอาข้อมูลคนมาลงทะเบียนไป อาจไม่ปลอดภัย ร้านต้องมีวิธีดูแลด้วย และต่อไปกระทรวงคือเอสต้องเข้ามาดูระบบและความละเอียดรอบคอบส่วนนี้ให้ด้วย หากร้านมีแอปฯร้านก็ไม่ต้องเก็บข้อมูลระบบอยู่กับกรมควบคุมโรค หากเกิดการติดเชื้อร้านไม่ต้องมารับผิดชอบต่อไม่ต้องไปบังคับดูรายชื่อ เป็นหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตามหาคนในกลุ่มนั้นขึ้นมา และขณะนี้แอปฯไทยชนะกำลังพัฒนาให้ระบบเช็คอินเช็คเอาท์เป็นกลุ่มได้ หรืออาจเปิดจองตัวเข้าสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสัตว์ ขึ้นรถทัวร์

เล็งใช้เป็นโลกการ์ตูนปลอดภัยโควิด-19
นอกจากนี้ กำลังออกเป็นหมายเลขประจำตัวเพื่อส่งเสริมการขาย สามารถติดตามได้เป็นส่วนบุคคล ร้านค้าจะมีการให้เรตติ้ง 3-5 ดาว หากทำได้ดี คนเข้าไปจะเห็นเรตติ้ง จะทำให้ได้ลูกค้าเพิ่ม หลายคนบอกว่าอยากให้พัฒนาขึ้นเป็นโลกการ์ตูนร้านค้าไหนมีคิวอาร์โค้ดไทยชนะติดอยู่ แสดงว่าคุณภาพครบถ้วน ระหว่างร้านมีคิวอาร์โค้ดกับร้านที่ไม่มี ขอให้ไปร้านที่มีคิวอาร์โค้ดไว้ก่อน เพราะถูกจัดการหมดแล้ว แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการ ส่วนร้านที่ไม่มีคิวอาร์โค้ด ซึ่งมีประมาณ 40% ยังไม่พร้อมบริการใคร ต่อไปคิวอาร์โค้ดไทยชนะจะเป็นโลกการ์ตูนความปลอดภัยในการติดหรือไม่ติดโควิด-19

แนะสธ.-ปค.-มั่นคงประเมินรอบด้าน
ส่วนประเด็นความคืบหน้าการหากกฎหมายทดแทน หลังพ.ร.ก.ฉุกเฉินหมดอายุปลายเดือนมิถุนายนนั้น นายวิญญู เครือกรม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาสิทธิการรับเพื่อรองรับกรณีหากยกเลิกประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 แล้วจะใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อแทนได้หรือไม่ ต้องไปประเมินกันเอง เพราะแนะนำไปหลายแนวทาง ต้องไปพูดคุยกับฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ส่วนที่ผ่านมาฝ่ายสาธารณสุขปรากฏเรื่องความยุ่งยากหลายอย่างหากไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยกตัวอย่างหลายกรณีที่รุนแรงว่า ไม่ทราบเพราะไม่เคยเจอ จึงแนะนำให้ลองไปคิดเองว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมขนาดไหนในการเผชิญปัญหา

ชี้มั่นใจกรม.โรคติดต่อคุมอยู่
ส่วนกฎหมายที่จะมารองรับ หาก

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น นายวิญญูกล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีเพียง พ.ร.บ.โรคติดต่อเท่านั้น ซึ่งมีอำนาจน้อย เพราะพ.ร.บ.โรคติดต่อเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับการระบาดทั่วไป ไม่ใช่สำหรับรับมือการระบาดใหญ่ แต่ก็ใช้ได้ ทุกวันนี่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงแล้ว แต่เป็นเรื่องที่เราเกรงหรือกลัวเรื่องในอนาคตเท่านั้น ถ้าเป็นที่วางใจอย่างวันนี้ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมีติดต่อกัน 22 วันแล้ว ก็ถือว่าน่าอุ่นใจ กว่าที่จะถึงปลายเดือนมิถุนายน ก็ไม่มีติดต่อกัน 30-40 วันแล้ว

นายวิญญูกล่าวต่อว่า ตนพูดซ้ำหลายครั้งแล้วว่า ที่กลัวกันคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทำให้เกิดอำนาจตามมาตรา 9 ที่ออกข้อกำหนดได้ 6 เรื่อง ถ้าเราไม่ใช้ 6 เรื่องนี้ ข้อกำหนดนั้นก็ไม่เกี่ยวกับประชาชน จะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำให้เกิดเหตุ 2 ประการ คือ 1.ส่วนที่บังคับใช้กระทบกับประชาชนคือ มาตรา 9 และ 2.ส่วนที่บังคับใช้แล้วไม่กระทบกับประชาชน คือ มาตรา 7 ที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หากเราทำงานแบบบูรณาการ นำตำรวจทหาร พลเรือน และอสุม. มาร่วมทำงานด้วย คนเหล่านั้นทำงานด้วยความเชื่อมั่นไม่เกรงกลัวอะไร ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งโดยไม่ต้องวิตกมากนักว่าพอส่งไปแล้วมีคนไปร้องศาลปกครอง จนต้องหยุดคำสั่งไป หากเป็นอย่างนี้ ก็จะเดินหน้าใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อได้

โยน เลขาฯสมช.นั่งหัวโต๊ะหารือ

รองนายกฯกล่าวอีกว่า แต่ถ้าเรายังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อยู่ ให้ฝ่ายปกครองไปถามผู้ว่าฯ 77 จังหวัดว่า หากใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแล้ว ต้องเป็นคนสั่งเอง นายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแล้ว รัฐไปสั่งการไม่ได้ ถ้าเขาเดินแนวทางเดียวกัน เราก็มั่นใจปล่อยให้ทำงานได้ แต่ถ้าเขาไม่มั่นใจกลัวสั่งไปแล้วถูกฟ้อง ไม่สั่งดีกว่า หรือในจังหวัดมีการอุบหนำประจบมองเห็นและเกรงออกเกรงใจกัน ไม่กล้าปิดบางร้านค้า เช่น คาเฟ่ หรือผับ เราก็คิดว่า ต้องมี

มาตรฐานกลางที่ทำให้เขากลับ ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าซ้ายหรือขวา เราจึงให้เลขาฯสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม คนยังไม่ได้คุยอะไรกับเขา ยังไม่ได้ตัดสินใจ เดียวจะไปพาดหัวกันว่า คนซื่อ

จับคู่ปท.ท่องเที่ยวต้องถกอีกยาว

ขณะที่พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เปิดเผยถึงการหารือเรื่องเปิดประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด และการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสองประเทศเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ Travel Bubble ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงการเลือกคู่ประเทศ การคัดกรองชาวต่างชาติ รวมทั้งชุมชน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรับได้หรือไม่ ศบค.หารือประเด็นนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป หรือกรอบเวลาที่ชัดเจน ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ Travel Bubble เป็นเพียงแผนแนวทางเท่านั้น ทั้งนี้ นายกฯ แพทย์ และหน่วยงานความมั่นคงฯ เป็นห่วงเรื่องนี้ แม้จะมีหลายประเทศติดต่อเข้ามาเพื่อเป็นคู่ประเทศ แต่ไทยต้องดูด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และประเทศที่เข้าร่วมมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไร เพื่อความมั่นใจ จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้ เรื่องการจับคู่ประเทศท่องเที่ยววัน ต้องหารือกันให้รอบด้าน อาจต้องคุยกันยาวจนถึงเดือนหน้า

สธ.ลุ้นไทยไร้ติดเชื้อมาก่อน 28 วัน

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ทำได้ขนาดนี้เป็นเพราะบุคลากรสาธารณสุขทำงานเข้มขัน ฉะนั้น การ์ดอย่าตก วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยติดต่อกันในประเทศ 23 วันแล้ว รออีก 1 สัปดาห์ ก็จะครบ 28 วันระยะปลอดภัย ขออย่างเดียวใจอย่าแตก ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขต้องเตรียมพร้อมเต็มที่ เพื่อเผชิญเหตุ หากเกิดมีผู้ป่วยเข้ามา ต้องรุกเข้าไปแก้ปัญหา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุห้สบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

เสนอสมค.ลกจับคู่ประเทศ26มิ.ย.

สำหรับการจับคู่ประเทศ (Travel Bubble) ตอนนี้อยู่กรมควบคุมโรค และนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวง ดูแลเรื่องนี้ ตอนนี้อยู่จัดคิวพบเอกอัครราชทูตหลายประเทศที่ประสานเข้ามา มีหลายประเทศส่งร่างกรอบการควบคุมป้องกันโรค และคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงคัดกรองเข้าประเทศของเขา ต้องมาดูว่าสอดคล้องกับมาตรการในประเทศไทยหรือไม่ โดยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยในการควบคุมโรค และเศรษฐกิจ เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องจะหาหรือและเสนอนายกฯและศบค.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่ 26 มิถุนายน

เล็งเปิดรับนักท่องเที่ยว-แรงงานชุดแรก

“คงเป็นลักษณะทำเอิมโอยู หากประเทศที่จับคู่แล้วเกิดระบาดขึ้นมาอีก และควบคุมไม่ได้ ก็ยกเลิกได้ เราต้องกล้าจะเริ่มก่อนหลายมาตรการต่างๆ ให้เดินทางไปมาสู่ ประกอบธุรกิจกัน อาจเริ่มจากผู้ประกอบการธุรกิจ เทคโนโลยี บรดาครุ คนทำงานที่มีใบอนุญาตทำงาน อาจยังไม่ถึงขั้นนักท่องเที่ยวเพราะเชื่อว่าทำให้เปิดประเทศครั้งนี้ทั้งเราและเขาคงยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเจอ แต่มั่นใจว่าถ้าเราการ์ดไม่ตกประเทศไทยจะเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ” นายอนุทินกล่าวและว่า ส่วนหลังเลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วจะใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อคุมได้หรือไม่ ยังไม่ได้คุยกันถึงจุดนั้น แต่คิดว่าวันที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตคน เพราะเคอร์ฟิวก็ไม่มีแล้ว คนทำงานหนักก็ยังเป็นบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดิม ดังนั้นรบกวนประชาชน ถ้าเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ ดนขอความร่วมมือให้ใช้ชีวิตวิถีใหม่มากที่สุด ป้องกันการระบาดรอบสอง เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีคนติดเชื้ออยู่อีกหรือไม่ เบื้องต้นนั้น กรอบการพิจารณาที่ 2 ประเทศต้องมีตรงกันคือ จำนวนอัตราการป่วยโควิด -19 ต้องลดลง ดูให้แน่ชัดว่าการป่วยที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ มาจากการแพร่ระบาดในประเทศ หรือ เป็นกรณีผู้พยานเข้าจากต่างประเทศ 2 สักยภาพและความสามารถด้านการรักษาพยาบาล

นายกฯเขาใจเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ถึงวิธีการทำงานแบบ New Normal ของรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่า เป็นครั้งแรกช่วงหลายเดือน ที่ตนเบาใจระดับหนึ่งและคิดว่า สามารถพูดคุยกับประชาชนได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว หลังวิกฤติโควิดสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลทั่วโลก พร้อม

สร้างความเดือดร้อน แสนสาหัสกับชีวิตความเป็นอยู่ และการทำมาหากินของประชาชนหลายสิบล้านคนในประเทศไทย

ย้ำการ์ดต้องไม่ตก-ประกาศเดินหน้าพ้นสก.

นายกฯกล่าวคือว่า แม้ยังประกาศชัยชนะที่มีต่อโควิดได้ไม่เต็มที่ แต่อย่างน้อยรู้ว่าการระบาดของโควิด ลดระดับที่เราควบคุมได้ และได้รับการยอมรับว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโควิดได้ดีที่สุดในโลก อะไรที่ผ่อนปรนได้ ก็ให้ผ่อนปรนให้ตามลำดับ แต่ช่วงเวลาแบบนี้พวกเราทุกคนยังต้อง “การ์ดไม่ตก” ต้องระมัดระวังให้มาก ต้องใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนหลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัวกันในที่คนแออัด เพราะเราเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นแล้วว่า โควิดกลับมาระบาดรอบ 2 ได้ตลอดเวลา หากเราประมาททั้งนี้ เราจะต้องเตรียมรับมือกับอีกหนึ่งความท้าทายที่หนักหนาสาหัสกว่า ที่รอเราอยู่ข้างหน้าคือ ทำให้คนไทยกลับมาทำมาหากินกันได้เหมือนเดิมอีกครั้ง ทั้งนี้สิ่งที่ตนต้องการคือ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตัวอย่างการบริหารที่ดี เรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เหมือนที่เราเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทั่วโลกยอมรับเรื่องจัดการด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งที่ตนพูดวันนี้คือ เราต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาได้โดยเร็ว

ปลุกคนไทยร่วมกันจับมือขับเคลื่อนปท.

นายกฯกล่าวอีกว่า จากวิกฤติโควิดครั้งนี้ ทำให้ตนเห็นศักยภาพของประเทศไทย 2 ประเด็น ที่ตนภูมิใจคือ ความพร้อมใจของคนไทย ร่วมมือช่วยเหลือกัน ทำงานแก้ปัญหา คนที่พร้อมยอมเอาสุขภาพของตัวเองไปเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพของคนเรื่องที่ 2 คือ ประเทศเรามีคนเก่งมีความสามารถอยู่มาก และมีความพร้อมใจ ต้องการที่จะช่วยประเทศชาติ โดยไม่มีข้อแม้ เมื่อเรามีศักยภาพอย่างนี้ ก็ต้องมาร่วมแรงร่วมใจจับมือกันขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ให้เหมือนที่เราจับมือฟื้นฝ่าวิกฤติ ดังนั้นเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเร็วขึ้น และก้าวไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้น ตนคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาลและทั้งประเทศควรที่จะทำงานในทุกวัน ให้เหมือนกับที่เราอยู่ในวิกฤติ เราต้องก้าวข้ามเกมการเมือง และลงมือทำงานกันอย่างจริงจังให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น ในฐานะ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุ่สบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ที่พวกเขาเลือกที่ประชาชนเลือกให้มา เป็นตัวแทนทำงานบริหารประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ล้นรบ.ปรับตัวทำงานชีวิตวิถีใหม่

นายกฯยังเรียกร้องให้ทุกคนปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ แบบที่เรียกว่า New Normal เพื่อที่จะอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าได้ ซึ่งหมายความว่ารวมถึงการทำงานของรัฐบาลด้วย จึงขอยืนยันกับประชาชนว่า จากนี้รัฐบาลจะทำงานแบบ New Normal ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ด้วย โดยเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการกำหนดอนาคตประเทศ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลจากนโยบายต่างๆ เหล่านั้น ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่รับนโยบายต่างๆ จากการอ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์เหมือนที่ผ่านมา ต่อไปนี้ประชาชนต้องมีโอกาสมีส่วนร่วม รัฐบาลต้องได้ยินเสียงของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้มากขึ้น

“แนวความคิดนี้เกิดจากช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดของวิกฤติโควิด ผมเดินทางไปพบปะกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆ ด้วยตัวของผมเอง ได้รับฟังและหารือกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความเดือดร้อนโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมจึงอยากจะทำต่อด้วยวิธีการทำงานแบบนี้ สิ่งที่ผมต้องทำ ในฐานะผู้นำประเทศ คือ เปิดโอกาสให้คนมากมายที่มีความปรารถนาดี และอยากจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ แต่ไม่เคยมีโอกาสมาก่อน ได้มีโอกาส และมีส่วนร่วมมากขึ้น ผมต้องทำให้พื้นที่องที่สำคัญตัวนี้ นั่นคือความสามารถของคนในประเทศ ได้ถูกนำมาใช้ ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายกฯกล่าว

สัปดาห์หน้าเปิดให้ทุกภาคส่วนเสนอวิสัยทัศน์

และว่า ช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ตนจะขอให้แต่ละภาคส่วนเตรียมการเข้มนำเสนอวิสัยทัศน์ และความคิด ในการเปลี่ยนโฉมและขับเคลื่อนภาคส่วนของ

ท่าน ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้ไกลขึ้น และรวดเร็วขึ้นด้วย หลังจากได้รับความคิดเห็นต่างๆ มาแล้ว รัฐบาลจะพิจารณาความเป็นไปได้ ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของข้อเสนอแนะต่างๆ ในวิธีการที่โปร่งใส และเปิดกว้าง ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อหาหนทางที่ดีที่สุด ที่จะดำเนินการโครงการนั้นๆ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ อีกประเด็นคือ ที่ต้องเปลี่ยนคือ “การประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง” และต้องทำงานเชิงรุก ที่สำคัญจากนี้จะไม่ยอมเสียเวลาไปกับประเด็นที่ไม่สร้างสรรค์ เดินหน้าภารกิจที่สำคัญนี้ไปด้วยกัน นั่นคือภารกิจ “รวมไทยสร้างชาติ” โดยคนไทยทุกคน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

'บิกตัว' ประกาศช่วยสกัดโควิด

ลั่นต้อยอด 'นิวนอร์มอล'
จองตัวบินไม่ต้องเว้นที่นั่ง
โชว์เกณฑ์แพร่ระบาดบับเบิล
22 มิ.ย. ไทยเข้าได้ หวันได้
พศ. ชงลดค่าไฟ 3 เดือน
ได้วันเตรียมให้ไทยเข้าได้ 22 มิ.ย. นี้ 'วิษณุ' หวัน
ใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อแทนฉุกเฉิน (อ่านต่อหน้า ๑)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ต่อจากหน้า 1

สกัดโควิด

'บิ๊กตู่'ประกาศไทยชนะ'โควิด'

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท.) ว่า เป็นครั้งแรกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ที่รู้สึกเบาใจในระดับหนึ่ง และคิดว่า สามารถหยุดกับประชาชนได้ว่า เริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ หลังจากวิกฤตโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลไปทั่วโลก แม้จะยังประกาศชัยชนะต่อโควิดได้ไม่เต็มทีนัก แต่อย่างน้อยเรารู้ว่า การระบาดของโควิด ลดลงไปในระดับที่เราสามารถควบคุมได้ และได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโควิดได้ดีที่สุดในโลก แต่ยังคงเตรียมรับมือคือ การทำให้คนไทยสามารถกลับมาทำมาหากันได้ดังเดิมอีกครั้ง ไม่มีใครรู้ว่า เราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อีกเมื่อใด สิ่งที่ต้องการคือทำให้ประเทศไทยของเรา กลายเป็นตัวอย่างการบริหารที่ดี ในเรื่องการพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาให้ได้โดยเร็ว ขอพูดอีกครั้งว่า วิกฤตโควิดครั้งนี้ ทำให้ตระหนักชัดว่าประเทศไทยของเรามีความแข็งแกร่งที่เป็นสุดยอดไม่แพ้ประเทศใดในโลก คือความพิเศษของความเป็นไทย 2 เรื่อง ที่ทำให้ผมทั้ง และรู้สึกมีความหวัง ว่าเราสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว และน่าภาคภูมิใจ คือ 1.ได้เห็นความพร้อมใจกันของคนไทยที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ทำงานด้วยกันและช่วยเหลือกันในยามวิกฤต 2.ประเทศของเรามีคนเก่งที่มีความสามารถอยู่เยอะมาก และอยู่ในทุกระดับของสังคม เป็นคนที่มีความคิดดี มีพลังกำลัง และมีความพร้อมใจ ต้องการช่วยเหลือชาติ โดยไม่มีข้อแม้ ทำให้กลับมาเก่งกว่าเดิมว่า ในเมื่อประเทศเรามีคนเก่งเยอะขนาดนี้ มีคนพร้อมใจจะจับมือกันช่วยเหลือประเทศชาติเยอะมาก แล้วทำไมเราถึงไม่จับมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศแบบนี้ไปตลอด ทำงานขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน" นายกษัตรา

รัฐบาลทำงาน'นิวนอร์มอล'

"ผมจึงขอประกาศว่า เมื่อเราเข้าสู่โลกใหม่ จากนี้เป็นต้นไป การทำงานของรัฐบาล จะต้องนิวนอร์มอลปรับเปลี่ยนเป็นวิถีการทำงานแบบใหม่ด้วย 1.หน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมของภาคประเทศไทย ต่อไปรัฐบาลจะทำงาน โดยดึงทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ หลังโควิดจะปรับวิธีการวางแผน และกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลจากนโยบายต่างๆ เหล่านั้น ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ดังนั้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า จะขอให้แต่ละภาคส่วนเตรียมการเข้ามานำเสนอวิธีทัศน์และความคิด ในการเปลี่ยนโฉมและขับเคลื่อนภาคส่วนของท่าน ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไกลขึ้น และ

รวดเร็วขึ้นด้วย รัฐบาลจะพิจารณาความเป็นไปได้ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของข้อเสนอแนะต่างๆ ในวิถีการไปไกลและเปิดกว้าง และบูรณาการกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง" นายกษัตรา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวที่ 2.ที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือการประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง ได้ตัดสินใจแล้วว่า เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของรัฐ ว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเราต้องกำจัดสิ่งที่ไม่แล้วเสียบแล้ว ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชน 3.ที่ต้องทำคือการทำงานเชิงรุก จะกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับกระทรวงต่างๆ ทำชี้แจงขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จะติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นจริง อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราเริ่มทำงานในวิถีการแบบใหม่ อาจจะมีเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น พร้อมทั้งจับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และหากเป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็พร้อมที่จะทำตามข้อเสนอแนะนั้นด้วย

"เราต้องไม่เสียเวลาไปกับการถกเถียงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วปล่อยให้คนไทยต้องอดทนรอต่อไปอีกเป็นเดือนๆ ปีๆ หายุดูอยู่ที่ แท่งที่จะได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ต้องหยุดเสียเวลาไปกับการคุยเรื่องไม่สร้างสรรค์ เราต้องหยุด ไม่ปล่อยให้เกมการเมือง ที่ไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริง มาฉ้อโกงการก้าวเดินไปข้างหน้าของประเทศโดยไม่จำเป็น เป้าหมายข้างหน้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเราอยู่ เล็งทางนี้ไม่ใกล้ แต่ก็ใกล้จนเกินไป ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ได้ตัดสินใจร่วมกันวันนี้ว่าเราจะเดินหน้าภารกิจที่สำคัญนี้ไปด้วยกัน นั่นคือการก้าว ร่วมไทยสร้างชาติ โดยคนไทยทุกคน" นายกษัตรา

'วิษณุ'ข้อยู่ที่ส.ปม'ฉุกเฉิน'

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเรื่องรับเพื่อรองรับกรณีหากมีการยกเลิกประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้สัมภาษณ์กรณีหากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะสามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ แทนได้หรือไม่ ต้องประเมินกัน เพราะได้แนะนำไปหลายแนวทาง ต้องไปพูดคุยกับฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง ที่ผ่านมากฝ่ายสาธารณสุขก็บวกรวบรวมเรื่องความยุ่งยากหลายอย่าง หากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และได้ยกตัวอย่างกรณีอื่นๆ หลายกรณีเหมือนกัน ได้ออกไปว่าไม่ทราบ เพราะไม่เคยเจอ จึงแนะนำให้ลองไปคิดเองว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความพร้อมขนาดไหนในการเผชิญปัญหา

"สมมุติว่าหากให้เครื่องบินและนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ไม่ว่าจะแบบแควเวล บับเบิล (Travel Bubble) หรือจะเป็นคนใดก็ตาม หากเราเกิดความสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ค่าเดิมคือ 1.ยานพาหนะที่จะส่งให้เข้าสู่สถานกักตัวของรัฐนั้นหรือไม่ว่า 2.ให้ไปกักตัวที่ไหน 3.ใครเป็นคนส่ง และเรื่องที่สำคัญคือ 4.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ ตรงนี้ก็ต้องหาคำตอบ หากแก้ปัญหาได้ก็วางใจได้ แต่หากยังติดปัญหาอยู่ที่คัดค้านอีกครั้ง" นายวิษณุกล่าว

หวั่นผู้ว่า'ไม่กล้าลงดาบ'

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกฎหมายฉบับใดจะใช้รองรับหากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายวิษณุกล่าวว่า ตอนนี้มีเพียง พ.ร.บ.โรคติดต่อเท่านั้น มีอำนาจน้อย เพราะ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เป็นกฎหมายที่ใหม่มาเพื่อรับมือการระบาดแบบอีพิเดมิก (Epidemic) หรือระดับโรคระบาดทั่วไป ไม่ใช่สำหรับแพนเดมิก (Pandemic) หรือการระบาดใหญ่ แต่ก็สามารถใช้ได้ ทุกวันนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงแล้ว แต่เรากลัวเรื่องอนาคตเท่านั้นเอง ถ้าเป็นที่ยังใจอย่างนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 22 วันแล้ว ก็ถือว่าน่าอุ่นใจ กว่า จะถึงปลายเดือนนี้ที่ไม่มีติดต่อกัน 30-40 วันแล้ว

"หากใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแล้ว ผู้บริหารคือผู้ว่า 77 จังหวัดจะต้องเป็นคนส่งเอง นายกรัฐมนตรีส่งอะไรไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ.โรคติดต่อ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่มีอำนาจ เพราะอำนาจทั้งหมดเป็นของผู้ว่า ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเท่านั้น และคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มาจากหลายฝ่าย รวมถึงเอกชนและท้องถิ่น รัฐจะไปสั่งการเขาไม่ได้ ถ้าหากเขาเดินในแนวทางเดียวกันได้ เขาก็มั่นใจ และสามารถปล่อยให้ทำงานได้ แต่ถ้าเขาไม่มั่นใจ เช่น ยกไปถึงปิดไม่เปิด แต่กลัวว่าจะต้องถูกฟ้องร้อง ถ้าคิดอย่างนั้นจึงไม่สั่งปิด หรือในจังหวัดมีการสูบน้มน้ำประปา มองเห็นและตรวจสอบการงัดไม่กล้าปิดบวรร้านค้า เช่น คาเฟ่ หรือผับ ถ้ายังไม่กล้าเราก็คิดว่า ต้องมีมาตรฐานกลางทำให้เขากล้าทั้งหมดไม่ได้บอกว่าช่วยหรือว่า จึงให้เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานในเรื่องนี้" รองนายกรัฐมนตรี

'อนุทิน'แจง'แควเวลบับเบิล'

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.สุวรงค์ชัย วิวัฒนาชัย อดีตรองเลขาธิการ สธ. ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงสาธารณสุข ถึงกรณีของการจับคู่ประเทศเดินทาง หรือแควเวล บับเบิล (Travel bubble)

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้ให้กรมควบคุมโรค และ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ดูแลเรื่องนี้ ตอนนี้ต้องจัดคิวพบเอกอัครราชทูตหลายประเทศ ประสานเข้ามา มีหลายประเทศส่งร่างกรอบการควบคุมป้องกันโรค และการคัดกรองการเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงการคัดกรองเข้าประเทศของเขาคือต้องมาดูว่าสอดคล้องกับมาตรการในประเทศไทยหรือไม่ อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยในการควบคุมโรคและเศรษฐกิจ เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องจะหาหรือและเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

เริ่มจากผู้ประกอบการ

"ทุกอย่างค้ำจนถึงความปลอดภัยของประชาชน ในประเทศเป็นหลัก พร้อมกับคำนึงถึงเศรษฐกิจ คงเป็นการทำเอมโอย หากประเทศไหนแพร่ระบาด ก็ยากเล็กได้ อาจเริ่มจากผู้ประกอบการ การฝึกอบรม ครูโรงเรียนอินเตอร์ ผู้ทำงานที่มีใบเวิร์กเพอร์มิตให้เดินทางได้ตามกรอบ เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดประเทศที่กำลังเจรจา เนื่องจากประเด็นนี้เพิ่งเริ่มต้นจะเข้าสู่การผ่อนคลายนะยะที่ 4 ผมได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตจากจีน เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศ ได้แสดงความจำนงเข้ามา ดูก่อนว่าความรู้สึกของนานาประเทศ ที่มีต่อประเทศไทย ภายหลังจากผ่อนคลายนโยบายการโควิด-19 ซึ่งใจว่าเอกอัครราชทูตหลายประเทศ เชื่อมมันประเทศไทย เป็นประเทศที่ในสายตาของทูตประเทศนั้นๆ มีความมั่นใจ และต้องการให้มีการไปมาหาสู่กันอย่างเร็วที่สุด เป็นนิมิตหมายอันดี มันใจว่าหากเราทำได้มาก ประเทศไทยจะเป็นมุ่งหมายของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจจากหลายประเทศ สิ่งที่เราเสียไปในวันนี้จะกลับมาตอบแทน" นายอนุทินกล่าว

เผยเกณฑ์เลือกประเทศ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เกณฑ์การตัดสินใจเป็นอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า เป็นการตกลงของ 2 ฝ่าย ต้องไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบ ผู้เดินทางจะต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างไร จะมีความปลอดภัย ปลอดภัย (fit to fly) อย่างไร การที่จะยอมให้ไม่มีกักกันโรคระยะ 14 วัน แต่จะต้องมั่นใจว่าจะมีการติดตามตัวผู้เดินทางได้ เช่น ผู้เดินทางจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใด แจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เช่น มาประกอบธุรกิจ จะติดตามว่าอยู่โรงแรมใด ใช้เวลากี่วัน จะต้องแจ้งทั้งหมด สอ.ได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการติดตามไว้แล้ว

"นี่เป็นการเริ่ม ไม่ใช่เปิดมาแล้วเข้ามาไม่หวาดไม่ไหว ไม่ใช่เช่นนั้น อย่างใจคิด เรื่องนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวยังไม่ถึงจุดนั้น ต้องค่อยๆ ขยับไป ต่อให้เราเปิดอย่างไร นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยมา เราก็คงยังไม่กล้าไปต่างประเทศเหมือนกัน เพราะสถานการณ์ยังไม่นิ่ง ก็เป็นการจำแนกเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นก่อน" นายอนุทินกล่าว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สมค.ชุดเล็กหรือก่อนวันที่ 17 มิถุนายน เบื้องต้นกรอบที่ 2 ประเทศจะต้องมีตรงกัน คือ 1.จำนวนอัตราการป่วยโควิด-19 จะต้องลดลง ดูให้แน่ชัดว่าการป่วยที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ มาจากการแพร่ระบาดในประเทศ หรือเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ 2.ศักยภาพและความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

สายการบินไม่ต้องเว้นที่นั่ง

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสาร สำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ดังนี้ 1.ให้ยกเลิกการจำกัดจำนวนที่นั่งให้บริการบนอากาศยาน ให้สายการบินจำหน่ายบัตรโดยสารได้ 100% โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน 2.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบหมั่นเวียนอากาศภายในอากาศยาน และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Particulate Air-HEPA) หรือฟิลเตอร์ ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ผลิต 3.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศติดตามดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บนอากาศยาน 4.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งเตือนผู้โดยสารให้สวมหน้ากาก และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และมาตรการทางสาธารณสุขในระหว่างการเดินทาง และให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และมาตรการดังกล่าวเป็นความผิด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เทวัญเผยวัดติดค่าไฟ40-50ล.

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา รับหลักการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เบื้องต้นมีมาตรการเยียวยาให้ปัจจัย 60 บาทต่อรูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือน แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์ และยังคงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอีกหลายชุด นอกจากนี้ จะช่วยเหลือเยียวยา ค่าน้ำ ค่าไฟให้กับทางวัด ได้รับรายงานจากทางการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคและนครหลวง มีวัดจำนวนมากทั่วประเทศ ติดค่าไฟที่อยู่ประมาณ 40-50 ล้านบาททั่วประเทศ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนเรื่องค่าน้ำ ยังไม่ได้รับรายงาน กำลังพิจารณาส่วนนี้ด้วย จากเดิมลดให้ 3% ก่อนหน้านั้นแล้ว นอกจากนี้ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอให้ลดค่าไฟ 50% เป็นเวลา 3 เดือน หรือจากนี้ในส่วนของวัดวาอารามจะสามารถลดกว่าที่ผ่านมาได้หรือไม่ ทางกระทรวงมหาดไทยจะรับไปพิจารณา ไปพูดคุยกับกรมไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงต้องไปคุยกับในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วย ในส่วนของกรมการไฟฟ้า และการประปา ไม่ได้ติดน้ำติดไฟเพราะวัดถือว่าเป็นศูนย์กลางประชาชนเข้าไปทำบุญ และเป็นศูนย์กลางการแจกจ่ายอุบาสกอุบาสิกาไปทั่วทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเหลือวัด นอกจากนี้ ยังพบว่าได้รับบริจาค ค่าน้ำค่าไฟของวัดนั้น ไม่มีการบริจาคเลย

โรงเรียนกทม.ยื่นพร้อมเปิด1กค.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

เปิดเผยว่า กทม.เตรียมพร้อมเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ระหว่างนี้ได้กำชับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ตลอดจนให้โรงเรียนแต่ละแห่งจัดโต๊ะเรียนและโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงการเข้าวัดกรรมต่างๆ สำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน เช่น ฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร

นางศิลปสวยกล่าวว่า ได้กำชับให้โรงเรียนเตรียมจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน รวมทั้งกำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ เพื่อบันทึกการเข้าออก ของแต่ละบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โรงเรียน ให้ติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถล้างมือได้บ่อยๆ จัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสม อาทิ งดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามแนวทางของสำนักงานการศึกษา กทม. ประกอบด้วย 4 ช่องทาง หรือ 4 ออน (4 ON) ได้แก่ ออนไลน์ (Online), ออน แอร์ (On air), ออนแฮนด์ (On hand) และ ออน ไซต์ (On site) ตามความเหมาะสมของนักเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้อื่นๆ

"หลายโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่กำหนดเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้" นางศิลปสวยกล่าว

แอลงไรโควิดวันที่3ของเฟส4

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,996 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 81 ราย และไม่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ ทำให้ล่าสุดประเทศไทยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,135 ราย ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด พบในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 1,747 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 438 ราย ภาคตะวันออก 111 ราย ภาคใต้ 744 ราย ผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี เฉลี่ยคืออายุ 39 ปี

"เป็นการรายงานผู้ป่วยจำนวนศูนย์รายอีกครั้ง สะสมอยู่ 23 วันไม่มีผู้ป่วยทั้งในประเทศและใน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๖)

สถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) ทางนักวิชาการบอกว่า ควรจะเป็น 2 รอบของ 14 วันคือ 28 วัน ดังนั้นทางที่ดี ควรจะอยู่ในหน้ากากผ้าในระยะยาวๆ นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพื่อเป็นสถิติที่ดีของประเทศไทย บางประเทศมีการพบศูนย์รายระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็กลับพบว่ามีการติดเชื้อขึ้น เช่นประเทศจีน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

โรงเรียนอนุบาลปรับเรียนวิถีใหม่

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลก 211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 90 ประเทศที่น่าสนใจในต่างประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์รายงานในวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย นับเป็นครั้งแรกในรอบ 24 วันที่มีการพบผู้ติดเชื้อในนิวซีแลนด์ ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 ราย เพิ่งเดินทางมาจากสหราชอาณาจักร ส่งผลให้นิวซีแลนด์ มียอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันแล้วและรอยืนยันอยู่ที่ 1,506 ราย ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังคงอยู่ที่ 22 ราย ด้านผู้ป่วยหายดีแล้วอยู่ที่ 1,482 ราย นิวซีแลนด์ได้เพิ่มข้อจำกัดทางชายแดนมากขึ้น แม้ว่าประชาชนในประเทศจะกลับมาใช้ชีวิตปกติ พร้อมเสริมว่าผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจะถูกตรวจหาเชื้อ ไม่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่ก็ตาม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเด็นที่น่าสนใจในประเทศไทย พบว่าโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนนาราชาติ สามารถเปิดได้ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากหยุดไปหลายเดือน โรงเรียนอนุบาลปรับการเรียนแบบชีวิตวิถีใหม่ มีภาพของการนอนกลางวันของนักเรียน โดยมีฉากกั้นโต๊ะนักเรียนมีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย แปรรอบการรับประทานอาหารเหลือมกันรอบละ 45 นาที เป็นเรื่องที่ดี สอนให้นักเรียนดูแลสุขภาพส่วนตัว ทำให้ผู้ปกครองสบายใจที่จะส่งนักเรียนไปเรียน

งบกักกันโรคหวัละ1พัน/วัน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เที่ยวบินนำคนไทยกลับจากต่างประเทศในวันนี้ จะมีผู้เดินทาง 427 รายมาจาก 4 เที่ยวบิน ใน 4 ประเทศ คือ ฮ่องกง อินเดียนิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ และวันที่ 19 มิถุนายนจำนวน 520 ราย ใน 3 เที่ยวบิน จากออสเตรเลียอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ผ่านญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ข้อมูลการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศและเข้าสู่สถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) สะสม 41,345 ราย กลับบ้านแล้ว 31,060 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 198 ราย รักษาหายแล้ว 117 ราย

(อ่านต่อหน้า 9)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ต่อจากหน้า 8

สกัดโควิด

“การปล่อยให้มีผู้เข้ามาในประเทศและต้องกักกันโรคจะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อวันต่อคน อาจสูงหลายร้อยล้านบาท ดีกว่ามีการปล่อยให้ป่วยและมีการติดเชื้อเป็นพันราย เงินที่หายไปส่วนนี้ไม่ได้หายไปไหน แต่จริงๆ เขาไปจ้างงานคนที่อยู่ในโรงแรม ผู้ที่พักในนั้นก็เหมือนคนปกติ เขาเองได้นอนพักโรงแรมที่ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็มีการเปิดใช้ ไม่มีส่วนเสียใดๆ มีแต่ได้” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

สร.เผยไทยชนะเข้าใช้ร้อยละ

นพ.พลวรรณกล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไข้ปัญหา คบ.ค.กล่าวถึงการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะว่า ในการตกลงร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการนำแพลตฟอร์มไทยชนะมาใช้บริการด้วย การตกลงในสมุด จะต้องมีการรู้และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1.ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการสอบสวนโรค กรณีผู้ใช้บริการมาคนละวัยโควิดขึ้นในภายหลัง 2 ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นเด็ดขาด 3.ร้านค้าจัดเก็บในที่ปลอดภัย โดยสามารถลบคืนเมื่อหลังได้ 60 วัน และ 4.เมื่อครบ 60 วัน กำหนดให้ร้านค้าทำลายสมุดจัดตั้งกล่าว

“การติดเชื้อในจีน 4 หมื่นรายต้องสอบสวนโรคค่าใช้จ่ายต่อคนไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท คิดเป็นเงิน 120 ล้านบาท แต่หากกำหนดคนได้ เหลือร้อยละ 10 จะเหลือค่าใช้จ่ายประมาณ 12 ล้านบาท และหากกำหนดได้มาก ก็จะเหลือเงินมากขึ้น” นพ.พลวรรณกล่าว และว่า การใช้แพลตฟอร์มไทยชนะมีการลงทะเบียนร้านค้ามากขึ้น แต่จำนวนผู้ใช้บริการน้อยลง ดังนั้นต้องย้อนถามว่าประเทศไทยการ์ดตกแล้วหรือยัง เช่น จีนติดเชื้อโควิด-19 ใหม่และเปิดสถานที่ใหม่ 10 เขต ต้องถามว่าไทยต้องการเช่นนั้นหรือไม่ เป็นทางเลือกสุดท้าย

เพิ่มฟังก์ชัน ‘กรู๊ปแชทอิน’

นพ.พลวรรณกล่าวว่า ขณะนี้แอปพลิเคชันไทยชนะมีการอัปเดตใหม่เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย จะเพิ่มฟังก์ชัน กรู๊ปแชทอิน คือการให้ผู้คนทางไปพร้อมกัน อาจมีสมาชิกในกลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก สามารถเช็กอินให้กับผู้ไปด้วยกันได้อีก 3 คน รวมเป็น 4 คน สามารถใส่ข้อมูลว่าเป็นการเดินทางไปกับใครบ้าง สูงสุด 4 คน แต่หากไปคนเดียวก็เช็กอินตามปกติ

“การใช้ไทยชนะเป็นระบบปิด มีความปลอดภัย ป้องกันการส่งข้อความรบกวน อนาคตจะอัปเดตต่อ เช่น การเดินทางไปที่อุทยานจำกัดจำนวนคน จะเพิ่มฟังก์ชัน จองคิวท่องเที่ยวก่อนเดินทางไป เพื่อไม่ให้แออัด ไปจนถึงการเพิ่มฟังก์ชัน ชิเลียสเน็บบอร์ (เลชอังกิ่ง) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำตัวเลขนี้ไปจัดกิจกรรมร่วมสนุกให้แก่ลูกค้าเลือกไปในสถานประกอบการของท่าน และเลือกงานใช้ระบบ

ไทยชนะ” นพ.พลวรรณกล่าว

เมื่อถามว่าตัวระบบมีเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทุก 00.00 น. ของทุกวัน อนาคตจะพัฒนาให้แจ้งเตือนเช็กเอาต์หรือไม่ นพ.พลวรรณกล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีการแจ้งเตือน กังวลว่ามีการส่งข้อมูล ดังนั้น จะพยายามรบกวนประชาชนให้น้อยที่สุด เมื่อดันเวอร์ชันจะอัปเดตใหม่ จะเคลียร์ข้อมูล เวลา 00.00 น. รายชื่อในแอปพลิเคชันไป แต่ยังมีข้อมูลเก็บไว้ในคลังอีก 60 วัน

เมื่อถามว่า การเข้าร้านค้าและสถานบริการได้มีปัญหาหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอ จะเช็กอินไม่ได้ นพ.พลวรรณกล่าวว่า จุดไหนสัญญาณไม่แรงให้แจ้ง กสทช. เพื่อดูแลสัญญาณตามที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใดสัญญาณไว้ว่าจะให้บริการสัญญาณในแต่ละจุด สายด่วนไทยชนะ 119 จะช่วยประสานให้ได้

บราซิลติดเชื่อเพิ่มมากที่สุด

สำนักข่าวเอพี เอเอฟพี และรอยเตอร์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ว่า ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 8,265,174 ราย เสียชีวิตแล้ว 446,149 ราย และหายแล้ว 4,322,658 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดคือบราซิลที่ 20,389 ตามด้วยสหรัฐ 19,375 อินเดีย 10,243 รัสเซีย 8,246 ขณะที่ปากีสถานและชิลี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหนึ่งวันเกินครึ่งหมื่น ปากีสถานมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 5 ของโลกที่ 5,248 และชิลี 5,143 สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่ 2,181,603 ตามด้วยบราซิล 888,271 รัสเซีย 537,210 อินเดีย 343,026 อังกฤษ 296,857 สเปน 291,180 อิตาลี 237,290 เปรู 232,992 อิหร่าน 189,876 เยอรมนี 188,044 ตุรกี 179,831 ชิลี 179,436 ฝรั่งเศส

157,372 เม็กซิโก 146,837 ปากีสถาน 144,475 และซาอุดีอาระเบีย 132,048

ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ในบราซิลพุ่งสูงทำสถิติอีกครั้งที่ 928,834 คน หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 37,278 คน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และนับเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในโลก บราซิลเป็นประเทศที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหนึ่งวัน ตามด้วยสหรัฐที่ 25,291 อินเดีย 11,135 รัสเซีย 8,248 ชิลี 5,013 ปากีสถาน 4,443 ซาอุดีอาระเบีย 4,267 และเปรู 4,164

ปักกิ่งพบป่วยเพิ่มอีก 31

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ว่า จำนวนของเที่ยวบินทั้งไปและออกจากกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถูกยกเลิกจำนวนมาก ขณะที่โรงเรียนถูกสั่งปิด และมีการปิดชุมชนบางแห่ง ในความพยายามของกรุงปักกิ่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน 6 วันที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 137 ราย สาธารณสุขกรุงปักกิ่งเผยว่า ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 31 ราย ทำให้อัตราวมของผู้ป่วยในกรุงปักกิ่งรอบ 6 วันที่ผ่านมามีถึง 137 ราย

อย่างไรก็ตาม ท้องถนนต่างๆ ยังคงเปิดตามปกติ บริษัทและโรงงานต่างๆ ยังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุดการทำงาน แต่ทางการได้ยกระดับมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายตัวเมืองตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ข้อมูลจากเว็บไซต์เว็ทไฟลด์ แสดงให้เห็นว่าเที่ยวบินทั้งไปและออกจากสนามบินนานาชาติปักกิ่ง ถูกยกเลิกไปราว 60 เฟอร์เรชั่นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาล ประถมและมัธยมที่กรุงปักกิ่งถูกสั่งปิดอีกครั้ง หลังจากที่ยกเลิกก่อนหน้านี้ เปิดไปแล้วบางส่วน เช่นเดียวกับร้านอาหาร บาร์ และไนต์คลับบางแห่งที่ปิดบริการลงเช่นกัน สถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดใหญ่อีกครั้งในกรุงปักกิ่ง ทำให้ประชาชนเริ่มหวาดกลัวว่าจะมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีกครั้ง

ชี้ต้นตอไม่ใช่แหลมมอญอร์เวย์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายอดัม ฮิลล์ อินทิเกรตเซอร์ รัฐมนตรีว่าการประมงและอาหารทะเล ของนอร์เวย์ แถลงว่า ทางกรจีนและนอร์เวย์ ออกมาสรุปแล้วว่า แหลมมอญจากนอร์เวย์ จะไม่ใช่แหล่งที่มาของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่พบอยู่ในเชียงในตลาดอาหารในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ที่ทำให้เกิดการระบาดในจีนระลอกใหม่ การแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทางการจีนและนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน และทั้งสองประเทศได้ข้อสรุปแล้วว่า แหล่งที่มาของการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในกรุงปักกิ่ง ไม่ได้มาจากปลาที่มาจากนอร์เวย์

ได้วันเตรียมให้ไทยเข้าได้

รอยเตอร์รายงานว่า ได้วันประกาศจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการควบคุมพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และจะอนุญาตให้นักเดินทางในภาคธุรกิจจากบางประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเดินทางเข้าได้ทันที

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

แถลงว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนเป็นต้นไป ได้หวั่นจะอนุญาตให้ประชาชนในภาคธุรกิจจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เวียดนาม และไทย เดินทางเข้าได้ในวันได้ นักเดินทางที่เข้ามาจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไปขณะอยู่ในได้วันต้องแสดงผลตรวจพิสูจน์ได้ว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 วันก่อนหน้าการเดินทาง และยืนยันว่าได้รับเชิญมาจากบริษัทในได้วัน ผู้เดินทางเข้ามายังได้วันยังคงต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเมื่อมาถึง แต่ระยะเวลาในการกักตัวอาจสั้นลงกว่านี้ได้ หากผู้เดินทางเข้ามาจ่ายค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาและมีผลตรวจเป็นลบ หรือไม่พบว่าติดเชื้อ

นิวซีแลนด์ให้ทหารคุมกัก

รอยเตอร์รายงาน ว่า นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ แถลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนนี้ว่า ได้แต่งตั้งให้ พลอากาศจัตวาหญิง ดิกบี เวิร์บ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกลาโหม ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเข้ามาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและกำกับดูแลสถานที่กักกันเพื่อดูอาการโรคโควิด-19 ของนิวซีแลนด์ทั้งหมด สามารถระดมกำลังทหารเข้ามาควบคุมได้หากจำเป็น หลังจากเกิดการนี้ มีชาวนิวซีแลนด์ 2 รายเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักกันก่อนกำหนด เพื่อไปดูอาการผู้เป็นบิดามารดาป่วยหนัก ทั้งที่ 1 ในจำนวนนั้นถูกตรวจสอบพบว่าติดเชื้อโควิด-19

นางอาร์เดิร์นระบุว่า พลอากาศจัตวาหญิง ดิกบี เวิร์บ จะกำกับดูแลบริหารจัดการสถานที่กักกัน รวม

ถึงกระบวนการในการนำเข้าหรือปล่อยตัวผู้ถูกกักกันโรค ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อเสนอแนะว่าควรมีการปรับเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อให้การควบคุมโรคข้ามประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ย้ำว่า ตนไม่สามารถปล่อยให้ความสำเร็จในการทำให้ประเทศปลอดจากไวรัสโดยสิ้นเชิงก่อนหน้าที่สุดเป่าได้ เพราะความหยาบของกระบวนการกักกันโรคเหมือนอย่างที่เกิดขึ้น ถือเป็นความล้มเหลวของระบบที่ยอมรับให้เกิดขึ้นไม่ได้

สหรัฐเตรียมแผนแจกวัคซีน

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนนี้ โดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทำเนียบขาว ระบุว่า สหรัฐอเมริกาเตรียมแผนกำหนดลำดับความสำคัญของผู้จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว โดยจัดลำดับให้ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุข เป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก ตามข้อกำหนดในปฏิบัติการ วารบัสปีด (ไอบีแอลยูเอล) ที่รัฐบาลสหรัฐ ตั้งเป้าจะผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ออกมาให้ได้ 300 ล้านโดส พร้อมแจกจ่ายให้ได้ภายในเดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป การจำแนกลำดับผู้จะได้รับวัคซีนเป็นไปตามแนวทางในการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคระบาดประจำปี อย่างใช้วัดใหญ่ ใช้กันอยู่เป็นประจำ แต่วัคซีนดังกล่าวจะแจกจ่ายได้เมื่อใดและให้กับคนกลุ่มใด ต้องขึ้นอยู่กับผลการทดลองวัคซีนในคน เนื่องจากวัคซีนบางตัวให้ผลดีได้ในหมู่ประชากรจำกัดเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยระบุว่า เป้าหมายการแจกวัคซีนคือ การกระตุ้นให้กลุ่มประชากรอเมริกันเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ขึ้นระหว่าง 20 ล้านคนถึง 40 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2021

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ (เอชเอชเอส) ของสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนในการพัฒนาวัคซีนมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์กับแอสตราเซนเนกา ร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เตรียมทดลองในคนระยะสุดท้ายเร็วๆ นี้ และมีพันธะต้องผลิตวัคซีนให้กับสหรัฐอเมริกา 300 ล้านโดส อาจจัดสรรให้ได้เร็วที่สุดในราวเดือนตุลาคมนี้ นอกจากนั้น ยังลงทุนอีก 456 ล้านดอลลาร์ในโครงการพัฒนาวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีกด้วย